

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN GÒ DẦU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-TD
V/v xin ý kiến giải quyết vụ bà
Nguyễn Thị Tiện – Trần Thị Cẩm,
ngụ ấp 5, xã Bàu Đồn

Gò Dầu, ngày 25 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo THADS tỉnh vào ngày 15/12/2021, Trưởng ban Chỉ đạo THADS tỉnh đã Kết luận đối với vụ việc bà Nguyễn Thị Tiện như sau:

Giao Chi cục THADS huyện Gò Dầu phối hợp cùng địa phương làm việc với người nhà của ông Tùng (người bệnh tâm thần) xem có đồng ý nhận nuôi ông Tùng không; xác định ông Lâm có chung hộ khẩu với bà Tiện không? Có từ khi nào? Trên cơ sở đề xuất:

+ Phương án 1: Nếu không đồng ý nhận nuôi thì UBND huyện Gò Dầu liên hệ Sở Lao động, thương binh xã hội tỉnh đề trao đổi với Sở lao động, thương binh xã hội tỉnh Long An hoặc tỉnh Tiền Giang về việc nhận nuôi đối với ông Tùng thì làm thủ tục gửi theo quy định. Khi đó thì thực hiện việc cưỡng chế theo quy định.

+ Phương án 2: Có nhận nuôi thì tiến hành cưỡng chế hành chính theo quy định, giao UBND huyện chủ trì, phối hợp Cục THADS vận động bà Trần Thị Cẩm hỗ trợ cho 05 m đất, cạnh nhà bà Hương; nếu vận động được thì đại phương vận động xây 01 căn nhà đạo đoàn kết (nếu đảm bảo tiêu chuẩn) cho người nuôi ông Tùng để ổn định cuộc sống.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, ngày 21/12/2021 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Dầu tiến hành xác minh tại Công an xã Bàu Đồn cung cấp như sau: Trước khi bà Nguyễn Thị Tiện chết thì ông Huỳnh Văn Lâm đã có hộ khẩu thường trú tại hộ của bà Nguyễn Thị Tiện (hộ khẩu thường trú của ông Huỳnh Văn Lâm đã đăng ký từ xưa đến nay và không có chuyển đi hoặc chuyển đến). Hiện ông Huỳnh Văn Lâm vẫn còn đăng ký hộ khẩu thường trú tại hộ của bà Nguyễn Thị Tiện. Đồng thời địa phương cung cấp trước khi bà Tiện chết ông Lâm có vợ ở xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, nghề nghiệp lái xe đường dài. Sau khi bà Tiện chết ông Lâm cũng thường xuyên đi chạy xe đường dài khoảng 7 đến 10 ngày có về nhà bà Tiện ngủ, không thường xuyên có mặt tại nhà bà Tiện.

Ngày 05/01/2022 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Dầu phối hợp cùng Ủy ban nhân dân xã Bàu Đồn đến trực tiếp gặp bà Huỳnh Thị Kim Hương là con của bà Nguyễn Thị Tiện tiến hành làm việc bà Hương về việc nhận nuôi ông Tùng (người bệnh tâm thần). Qua làm việc bà Hương trình bày bà Hương không đồng ý tiếp tục nuôi dưỡng ông Tùng, vì ông Tùng chỉ ở nhà của bà Tiện không ở chỗ khác, nếu ông Tùng có ở nhà của bà Hương thì bà Hương cũng không đồng ý nuôi, vì ông Tùng còn liên quan đến tài sản là nhà và đất của bà Tiện. Riêng đối với trường hợp của ông Huỳnh Văn Lâm đoàn vận động đến nhưng không có ở nhà nên không tiến hành làm việc được.

Trong tháng 3/2022, UBND huyện Gò Dầu đã liên hệ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh về việc đề nghị hỗ trợ liên hệ Sở Lao động Thương binh và Xã hội 02 tỉnh Long An và Tiền Giang trong việc nhận nuôi ông Tùng. Kết quả, 02 Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An và Tiền Giang trả lời là chỉ nhận đối tượng người tâm thần nặng trong địa bàn tỉnh; ông Tùng không đủ điều kiện để vào 02 cơ sở nêu trên. Do chưa bố trí được nơi ở cho ông Tùng (người bị tâm thần) theo tinh thần cuộc họp của Ban chỉ đạo Thi hành án tỉnh, nên UBND huyện Gò Dầu chưa thể cưỡng chế hành chính theo quy định.

UBND huyện xin báo cáo tiến độ thực hiện và xin ý kiến Ban Chỉ đạo Thi hành án tỉnh về những khó khăn như trên, để có giải pháp tháo gỡ thực hiện trong thời gian tới./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh Tây Ninh;
- HĐND tỉnh Tây Ninh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT. Huyện ủy; TT. HĐND huyện;
- Lưu: VT; VP.HĐND và UBND huyện.

CHỦ TỊCH